



Greg Wagner  
Controller

Todd Rydstrom  
Deputy Controller

**KAHILINGANG IPAGPALIBAN (DAHIL SA KAKAPUSAN SA PANANALAPI) ANG PAUNANG DEPOSITO PARA SA MULTA MULA SA PAGKAKA SITA**

Kung ang naka tanggap ng administratibong pagka sita mula sa Lungsod & County ng San Francisco ay hindi kayang bayaran ang paunang deposito ng multa sa pagkaka sita bago simulan ang administratibong pagrepaso nito ng Controller, sila ay pupwedeng humiling na ipagpapaliban ang paunang deposito dahil ito ay pahirap (hardship waiver). Dapat maisampa ang kahilingan sa loob ng 30 araw (na may pasok) mula sa petsa ng pagkaka sita sa kanila. Mangyari pong kumpletuhin, pirmahan at ibalik sa amin ang application form na ito pati na mga dokumentong pang suporta sa kahilingan sa address o i-fax sa numero sa ibaba o mag email po sa [controller.administrativeappeals@sfgov.org](mailto:controller.administrativeappeals@sfgov.org).

**Pangalan ng sinita:** \_\_\_\_\_ **Petsang sinita:** \_\_\_\_\_

**Paraan para makipag ugnayan sa inyo:**

Address: \_\_\_\_\_

Telepono: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

**1. Isalarawan kung paano ang paunang deposito ay dagdag na gastos na nagpapa hirap sa inyo:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2. Isama ang kopya ng pagka sita at iba pang mga dokumento o impormasyon na nais ninyong isaalang-alang ng Controller para suportahan ang inyong application.**

Kalakip ay ang kopya ng pagka sita sa inyo

Kalakip ay ang mga pang suportang dokumento:

Binayarang pederal na buwis (Federal income tax return (Form 1040, 1040A))

Patunay ng mga benepisyo mula sa Social Security

Patunay ng Supplemental Security Income (SSI)

Liham ng aksyon/patunay ng kinita mula sa Welfare o kwalipikasyon para sa General Assistance

Dokumento ng Employment Development Department na nagsasaad na kayo ay walang trabaho

Iba pa (mangyari pong tukuyin): \_\_\_\_\_

**3. Pirmahan at ilagay ang petsa kung kailan kayo nag apply.**

Sa ilalim ng parusa sa pag sisinungaling, ipinapahayag ko na ang mga katwiran at pang suportang dokumento sa itaas na kasama dito ay pawang katotohanan at tumpak sa abot ng aking kaalaman.

Lagda: \_\_\_\_\_

Pangalan (print): \_\_\_\_\_ Petsa: \_\_\_\_\_

Sa loob 10 araw matapos matanggap ang inyong aplikasyon, aalamin ng Controller kung maaaring ipagkaloob o hindi ang inyong kahilingang waiver kasama ang mga dahilan para sa naging pasya. Isusulat at padadalhan namin kayo pati na ang opisyal na nag sita ng kopya ng naging desisyon. Ang pagpasya ng Controller ang nagtatapos sa administratibong pag aaral/pagrerepaso.